



Những điều bạn nên biết về việc trở thành người đặt tiền để bảo đảm

Tháng 10 năm 2024

Vai trò của bạn ở tư cách người đặt tiền để bảo đảm là gì?

Với tư cách là người đặt tiền để bảo đảm, bạn sẽ ký quỹ và/hoặc hứa trả tiền để bảo đảm rằng người bị giam giữ sẽ tuân thủ mọi điều kiện của lệnh tại ngoại. Bạn cũng có thể phải nghĩ về việc cung cấp chỗ ở cho người bị giam giữ.

Thành viên của Bộ phận Di trú (ID) thụ lý vụ việc sẽ quyết định xem lời đề nghị của bạn, cùng với các điều kiện khác, có phải là một giải pháp thay thế phù hợp cho việc giam giữ hay không.

Nếu người bị giam giữ không tuân thủ mọi điều kiện tại ngoại, Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) có thể sẽ giữ lại số tiền mà bạn đã ký quỹ và/hoặc hứa trả. Nếu bạn nhận thấy rằng người bị giam giữ không tuân thủ lệnh tại ngoại, bạn phải thông báo ngay cho CBSA để làm tròn trách nhiệm của bạn trong vai trò người đặt tiền để bảo đảm.

Những gì sẽ cho phép bạn trở thành một người đặt tiền để bảo đảm phù hợp?

Bạn sẽ phải tham dự phiên điều trần xem xét việc giam giữ và phải sẵn sàng để làm chứng. Lời khai của bạn sẽ giúp thành viên ID đánh giá sự phù hợp của bạn trong vai trò người đặt tiền để bảo đảm.

Một số yếu tố mà thành viên có thể xem xét để xác định sự phù hợp của bạn trong vai trò người đặt tiền để bảo đảm bao gồm, nhưng không giới hạn bởi:

- bạn là công dân Canada hoặc thường trú nhân của Canada, nếu hứa sẽ trả số tiền đặt để bảo đảm bằng lời hứa (cam đoan)
- bạn ít nhất 18 tuổi
- bạn hiện đang có mặt và cư trú tại Canada, nếu hứa sẽ trả số tiền đặt để bảo đảm bằng lời hứa (cam đoan)
- bạn biết người bị giam giữ
- bạn hoàn toàn tự nguyện làm người đặt tiền để bảo đảm
- bạn sẵn sàng ký quỹ hoặc ký bản cam kết sẽ trả bằng tiền của chính mình
- bạn chịu trách nhiệm giám sát người bị giam giữ
- bạn cung cấp chỗ ở cho người bị giam giữ

Cần đặt bao nhiêu tiền?

Bạn phải tự quyết định mức tiền mà bạn sẵn sàng ký quỹ và/hoặc hứa trả. Tại phiên điều trần xem xét việc giam giữ, thành viên ID sẽ quyết định mức tiền cuối cùng mà phải ký quỹ hoặc hứa trả.

Có những hình thức tiền đặt để bảo đảm nào?

Có 2 hình thức tiền đặt để bảo đảm:

- tiền đặt để bảo đảm bằng tiền mặt (tiền ký quỹ)
- tiền đặt để bảo đảm bằng lời hứa (cam đoan)

Tiền đặt để bảo đảm bằng tiền mặt (tiền ký quỹ) là gì?

Tiền đặt để bảo đảm bằng tiền mặt là số tiền ký quỹ bạn phải nộp cho CBSA trong thời gian bạn làm người đặt tiền để bảo đảm.

Thành viên ID sẽ xác định mức tiền đặt để bảo đảm tại phiên điều trần xem xét việc giam giữ. CBSA có trách nhiệm thông báo cho bạn phương thức ký quỹ số tiền đặt để bảo đảm.

Tiền ký quỹ phải là tiền của chính bạn và không được dùng tiền của người bị giam giữ. Người bị giam giữ sẽ không được thả cho đến khi số tiền này đã được ký quỹ. CBSA sẽ quản lý các phương thức ký quỹ.

Tiền đặt để bảo đảm bằng lời hứa (cam đoan) là gì?

Tiền đặt để bảo đảm bằng lời hứa là số tiền mà bạn hứa sẽ trả cho CBSA nếu người bị giam giữ không tôn trọng các điều kiện tại ngoại.

Bạn có nguy cơ sẽ mất số tiền mà bạn đã hứa trả nếu người bị giam giữ không tôn trọng các điều kiện của lệnh tại ngoại trong thời gian bạn làm người đặt tiền để bảo đảm. Thành viên ID sẽ xác định mức tiền đặt để bảo đảm tại phiên điều trần xem xét việc giam giữ.

CBSA sẽ đánh giá khả năng của bạn để thực hiện sự cam kết trả mức tiền đặt để bảo đảm. Ví dụ, mức tiền mà bạn đủ điều kiện để trả sẽ phụ thuộc vào những tài liệu bằng chứng mà bạn cung cấp để chứng minh tài sản hiện tại của bạn, chẳng hạn như bằng chứng sở hữu nhà ở hoặc thu nhập hàng năm. Nếu bạn không có bất kỳ thu nhập hoặc tài sản nào, bạn có thể sẽ không đủ điều kiện để trả mức tiền đặt để bảo đảm bằng lời hứa.



Khi nào thì trách nhiệm của bạn trong vai trò người đặt tiền để bảo đảm sẽ kết thúc?

Mỗi trường hợp đều khác nhau và không có khoảng thời gian cố định nào để kết thúc trách nhiệm của bạn.

Với tư cách là người đặt tiền để bảo đảm, bạn có trách nhiệm giám sát người được thả từ trại giam cho đến khi vấn đề nhập cư của họ đã kết thúc. Điều này có nghĩa là thời gian làm người đặt tiền để bảo đảm của bạn có thể sẽ kéo dài hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm trong một số trường hợp.

Bạn sẽ chỉ được hoàn lại tiền vào cuối thời hạn này nếu người mà bạn giám sát đã tuân thủ mọi điều kiện trong lệnh tại ngoại. Nếu người đó vi phạm bất kỳ điều kiện gì của lệnh tại ngoại, bạn có nguy cơ sẽ mất số tiền mà bạn đã ký quỹ và/hoặc hứa trả.

Nếu bạn muốn thay đổi một điều kiện hoặc muốn ngừng làm người đặt tiền để bảo đảm thì sao?

Bạn có trách nhiệm làm người đặt tiền để bảo đảm cho đến khi vấn đề nhập cư của người bị giam giữ đã kết thúc. Trong những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như khi có sự đề xuất về một người đặt tiền để bảo đảm mới, thành viên ID có thể sẽ cho phép bạn ngừng làm người đặt tiền để bảo đảm.

Trong những trường hợp ngoại lệ này, nếu bạn không muốn làm người đặt tiền để bảo đảm nữa, bạn phải nộp đơn xin bằng văn bản cho ID. Bạn cũng phải gửi bản sao của đơn xin cho CBSA và người có liên quan hoặc tư vấn viên của họ, nếu họ có người đại diện.

Yêu cầu của bạn sẽ không bảo đảm được chấp thuận. Đôi khi yêu cầu này có thể phải được xem xét trong một phiên điều trần mới, hoặc có thể sẽ được chấp thuận hoặc từ chối bằng văn bản mà không cần đến phiên điều trần.

Khi chuẩn bị đơn, bạn nên sử dụng biểu mẫu Đơn xin thay đổi điều kiện tại ngoại: [https://irb-cisr.gc.ca/en/forms/Documents/Application%20to%20vary%20release%20conditions%20form%20\(EN\).pdf](https://irb-cisr.gc.ca/en/forms/Documents/Application%20to%20vary%20release%20conditions%20form%20(EN).pdf). Biểu mẫu này cũng có thông tin chi tiết về cách nộp đơn.

Bạn có thể tìm thêm thông tin ở đâu?

Để biết thêm thông tin về quy trình xem xét việc giam giữ, hãy truy cập Những điều bạn nên biết về phiên điều trần xem xét việc giam giữ: <https://www.irb-cisr.gc.ca/en/hearings-reviews/Pages/DetRevMot.aspx>.

Thông báo quan trọng

Bản hướng dẫn này cung cấp thông tin chung về việc trở thành người đặt tiền để bảo đảm. Nó không phải và không được cung cấp để dùng như tư vấn pháp lý.